



ที่ ศธ ๐๔๐๔๔/ ๓๓๒๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว
จ. เชียงราย ๕๗๒๕๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีการเสาะแสวงหา “ครูดี” ในรูปของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม ตามวิธีการ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก หรือวิธีการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เห็นว่าเหมาะสม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประถม เชื้อหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร.๐-๕๓๗๒-๙๑๑๐ ต่อ ๑๘๐-๑๘๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีการเสาะแสวงหา “ครูดี” ในรูปของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม ตามวิธีการ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก หรือวิธีการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เห็นว่าเหมาะสม โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่

นางสาววรรณันท์ วันดี โรงเรียนบ้านผาป้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๒

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่

นางสาววิสุทธิ์โฉม ออบเขย โรงเรียนเวียงผาวิทยา สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๒

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศฯ ให้ทำเป็นหนังสือระบุเหตุของการคัดค้านว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อประพฤติขัดกับหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ข้อใด อย่างไร ยื่นต่อประธานคณะกรรมการคัดเลือกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประถม เชื้อหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒